



DSI จับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงชายแดนใต้หลบหนีคดี 14 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองปฏิบัติการพิเศษนำตัว นายมะหะมะรอมีลี สาแม แกนนាំปีอาร์เอ็น ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 12/2548 ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานกบฏก่อการร้าย อังยี ซ่องโจร และได้หลบหนีหมายจับไป 14 ปี และถูกจับกุมได้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นำส่งศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นปืนของทางราชการ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางลาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545, การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546, การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 12 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และการปล้นปืนหน่วยกองพันทหารพัฒนาที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ซึ่งได้มีการโอนการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนจนพบว่าเหตุปล้นปืนทั้ง 4 คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการปล้นปืน รวมทั้งก่อคดีความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายคดี

จากการสอบสวนพบว่านายมะหะมะรอมีลี สาแม มีพฤติการณ์เป็นผู้จัดตั้งมวลชนแนวร่วมเป็นกองกำลัง จัดการประชุม เพื่อที่หาผู้ที่จะเป็นแนวร่วมของขบวนการจิ้งยืนคำร้องต่อศาลอาญาและศาลได้ออกหมายจับตามหมายจับศาลอาญาที่ 87/2548 ซึ่งนายมะหะมะรอมีลีฯ ได้หลบหนีหมายจับตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ควบคุมตัวนายมะหะมะรอมีลีสาแม มาซักถามขยายผลจากเหตุลอบวางระเบิด อส.ชคต.นาประดู่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่มีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด และซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขณะดูแลความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านควนปะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต จำนวน 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย โดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบโทรศัพท์ที่คาดว่าเป็นของคนร้าย ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ และจากการตรวจสอบหมายเลขดังกล่าว พบว่ามีชื่อผู้จดทะเบียนซิมโทรศัพท์เป็นเยาวชน ในพื้นที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวเยาวชนที่เป็นผู้จดทะเบียนซิมโทรศัพท์มาให้ข้อมูล จนทราบว่า นายมะหะมะรอมีลี สาแม ครูสอนศาสนาโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นผู้ใช้ให้เปิดซิมโทรศัพท์ จำนวน 2 ซิม

ต่อมาภายหลังมีการตรวจสอบประวัตินายมะหะมะรอมีอลี สาแม พบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้เชิญตัวไปซักถามและประสาน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมดำเนินการ โดยนายมะหะมะรอมีอลี ยอมรับว่าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเป็นหัวหน้าดาแอะเราะห์ หรือผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลลิติก, ตำบลพร่อน, ตำบลลำใหม่, ตำบลยะลา และตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา และ เป็นบุคคลตาม หมายจับในคดีพิเศษดังกล่าวจริง ภายหลังจากมีหมายจับ ได้หลบหนีไปตามที่ต่าง ๆ จนมาเป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ จนถึงปัจจุบัน ต่อมา นายมะหะมะรอมีอลี สาแม ได้ถูกควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จนกระทั่งถูกควบคุมตัวตามหมายจับกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว

ความสำเร็จในการจับกุมตัวผู้ต้องหาดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 43 และสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จนสามารถขยายผลจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุด

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

6 ตุลาคม 2562

